



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้มีการรับสมัครและการเสนอชื่อ โดยส่งแบบประวัติและเอกสารประกอบการสมัครและเสนอชื่อ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัคร เสนอชื่อ และการตรวจสอบคุณสมบัติได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑๙ ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศสรรหา หรือปกปิด หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ โดยเจ้าหน้าที่รับสมัครและคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะนั้น และได้รับสมัครไว้แล้ว ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชนะศักดิ์ ทันธิมา)
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
(แบบทำยประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

ที่	ชื่อ -สกุล	ประเภท
๑	นายอัมพร กุลาเพ็ญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒	นายวิรัตน์ พวงซ้อย	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓	นางอรอนงค์ ขวาป้องใต้	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔	นายไพบุลย์ ศรีสระคู	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕	นายจรินทร์ สืบุดดี	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖	นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗	นายสุรียา นทีศิริกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๘	นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙	นายดำรงค์ สีลา	ผู้แทนภาคประชาชน
๑๐	นายคำพูล วิเชียรศรี	ผู้แทนภาคประชาชน
๑๑	นายสวาท ไชยราช	ผู้แทนภาคประชาชน
๑๒	พ.ต.อ.สุรัตน์ จันทศิลป์	ผู้แทนภาคประชาชน
๑๓	นายประเสริฐ แสงสุมาตย์	ผู้แทนภาคประชาชน
๑๔	นายทรัพย์ นาทองหล่อ	ผู้แทนภาคประชาชน
๑๕	นางอนงค์ พิขสิงห์	ผู้แทนภาคประชาชน
๑๖	ว่าที่ ร.ต.พิชิต ทองสงคราม	ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
๑๗	นายสุพจน์ ซาเหลา	ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
๑๘	นางพิมพ์ิกา ศรีเกื้อกลิ่น	ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
๑๙	นายพิน สิทธิสาร	ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

